

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÓA XVI...**

(Tiếp theo trang 1)



Đổng chí Nguyễn Khắc Thiện, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu.



Ảnh: NGỌC LINH

các ban HĐND tỉnh tổ chức 42 cuộc giám sát chuyên đề và hàng chục cuộc giám sát thường xuyên. Các kỳ họp HĐND tỉnh ngày càng dân chủ, thiết thực, trách nhiệm, kịp thời xử lý các vấn đề nóng, kịp thời xử lý các vấn đề nóng, kịp thời xử lý các vấn đề nóng... (text continues with details of the assembly's work)

nhiệm vụ nhiệm kỳ 2021 - 2026. Các đại biểu HĐND tỉnh đã tập trung thảo luận những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ HĐND tỉnh đồng thời đề ra một số nhiệm vụ, giải pháp triển khai các hoạt động trong nhiệm kỳ mới. Nhân dịp này, 34 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong hoạt động của HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen. Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Đây là kỳ họp tổng kết nhiệm kỳ hoạt động nhưng nhiệm vụ của HĐND tỉnh và các vị đại biểu HĐND tỉnh vẫn còn tiếp tục cho đến kỳ họp thứ nhất của nhiệm kỳ mới. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian chuyển giao giữa hai nhiệm kỳ và chuẩn bị tốt nhất các điều kiện bắt đầu nhiệm kỳ mới, HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh, các cấp, ngành, địa phương, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt, tổ chức thực hiện hiệu quả, đồng bộ các chủ trương của Đảng, cơ chế, chính sách của Nhà nước và của tỉnh; Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. Tập trung triển khai thực hiện, hoàn thành các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021. UBND tỉnh khẩn trương thể chế hóa nghị quyết

thành các quy định, kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện, bảo đảm công khai, minh bạch, đúng quy định của pháp luật. Thường trực HĐND tỉnh, các ban và các đại biểu HĐND tỉnh, các cấp ủy đảng, Ủy ban MTTQ và các tổ chức thành viên tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát; kịp thời góp ý và phối hợp chặt chẽ với UBND tỉnh, các sở, ngành, địa phương trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các cấp, các ngành tiếp tục tăng cường tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong toàn Đảng, toàn

dân và toàn quân về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, các quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND năm 2015, các văn bản hướng dẫn của trung ương và địa phương. Thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ các quy trình, quy định, hướng dẫn của trung ương về công tác bầu cử; thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc, có sự phân công, phối hợp nhiệm vụ cụ thể giữa các cơ quan, đơn vị và các thành viên. Bảo đảm cơ sở vật chất, các điều kiện phục vụ cuộc bầu cử. Chỉ đạo chặt chẽ

việc xây dựng các phương án bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn trước, trong và sau ngày bầu cử; giải quyết kịp thời, đúng quy định đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân. Thời gian tới, vì vậy, mỗi cấp, mỗi ngành phải có những giải pháp, phương án ứng phó hiệu quả với các tình huống có thể nảy sinh, bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra an toàn, đúng luật, là ngày hội của toàn dân. Tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã xem xét, thảo luận, thông qua 6 nghị quyết quan trọng.

**6 NGHỊ QUYẾT QUAN TRỌNG ĐƯỢC HĐND TỈNH XEM XÉT, THẢO LUẬN, THÔNG QUA TẠI KỶ HỌP**

1. Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối cầu sông Hóa với tuyến đường bờ ven biển, đoạn từ cầu sông Hóa đến quốc lộ 37 mới, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình.
2. Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình xây mới cống Hải Thịnh tại K15+550, đê biển 5 huyện Tiên Hải, tỉnh Thái Bình.
3. Nghị quyết về việc thay đổi quy mô, địa điểm và số lượng dự án trong kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh Thái Bình.
4. Nghị quyết về việc phê duyệt chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh Thái Bình.
5. Nghị quyết về việc phê duyệt bổ sung dự án cần thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Thái Bình năm 2021.
6. Nghị quyết về việc phê duyệt phương án giải ngân và trả nợ vốn vay dự án "Tăng cường hệ thống y tế tuyến tỉnh tại Thái Bình, giai đoạn 2020 - 2023".

**ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH...**

(Tiếp theo trang 1)

cho vật nuôi được triển khai thực hiện nghiêm túc, bảo đảm đúng kế hoạch. Sản xuất công nghiệp tiếp tục phục hồi và tăng trưởng trở lại; chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 4 tăng 2,77% so với tháng trước và tăng 34,49% so với cùng kỳ; lũy kế 4 tháng đầu năm ước tăng 12,38% so với cùng kỳ. Giá trị sản xuất công nghiệp tháng 4 đạt trên 6.317 tỷ đồng, tăng 22,1% so với tháng trước và tăng 23,9% so với cùng kỳ; lũy kế 4 tháng đầu năm đạt 23.511 tỷ đồng, tăng 9,6% so với cùng kỳ. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 4 ước đạt 4.104 tỷ đồng, tương đương tháng trước và tăng 25,7% so với cùng kỳ; lũy kế 4 tháng đầu năm ước đạt 16.872 tỷ đồng, tăng 11,6%. Kim ngạch xuất khẩu tháng 4 ước đạt trên 136 triệu USD, tăng 6,3% so với tháng trước và tăng 71,2% so với cùng kỳ năm trước; lũy kế 4 tháng đầu năm ước đạt trên 509 triệu USD, tăng 16,6%. Tổng thu ngân sách nhà nước 4 tháng đầu năm (không kể ghi thu, ghi chi) ước đạt 7.323 tỷ đồng, đạt 50,1% dự toán, bằng 91% cùng kỳ. Từ đầu năm đến nay đã chấp thuận chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư cho 12 dự án với tổng vốn đăng ký mới và tăng thêm 5.325 tỷ đồng. Công tác phòng, chống dịch Covid-19 được tập trung chỉ đạo quyết liệt; thường xuyên theo dõi, điều chỉnh biện pháp bảo đảm phù hợp với diễn biến của dịch và giảm thiểu tác động của dịch đến phát triển kinh tế - xã hội. Công tác cải cách hành chính tiếp tục được quan tâm chỉ đạo quyết liệt; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh ổn định.

Về đề án sản xuất vụ mùa, vụ đông năm 2021, toàn tỉnh phân bổ gieo cấy 76.000ha lúa mùa, năng suất đạt 60,5 tạ/ha trở lên. Diện tích cây màu hè, hè thu phân bổ đạt 17.000ha trở lên; cây vụ đông phân bổ 36.000ha trở lên. Diện tích cây bằng máy phân bổ đạt 12.000ha; diện tích trồng tạo cơ liên kết, tiêu thụ sản phẩm khoảng 15.000ha. Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, năm 2021 có 12 - 14 cơn bão hoạt động trên Biển Đông, 2 - 3 cơn bão và áp thấp nhiệt đới ảnh hưởng đến Thái Bình. Các cấp, các ngành cần tập trung chuẩn bị sớm và đầy đủ mọi mặt cho công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, chống chủ quan, lơ là, mất cảnh giác. Kiên quyết giữ vững hệ thống đê sông ở mức nước lũ thiết kế; hệ thống đê cửa sông và đê biển bảo đảm chống với bão cấp 10, triệu trung bình. Chủ động phòng tránh và tiêu úng cho lúa mùa và các cây trồng, vật nuôi khác ở mức cao nhất. Sau khi các đại biểu thảo luận, kết luận cuộc họp, đồng chí Nguyễn Khắc Thiện, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao cố gắng, nỗ lực của các sở, ngành, địa phương, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh trong triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 nói chung, 4 tháng đầu năm nói riêng. Đồng chí cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới, đặc biệt trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 thời gian qua có dấu hiệu chủ quan, thực hiện không đúng, không đầy đủ các biện

**Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị duy trì công tác giao ban, chỉ đạo phòng, chống dịch phù hợp với diễn biến tình hình dịch. Tập trung cao công tác kiểm soát nguồn lây, đặc biệt là hoạt động xuất nhập cảnh; ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm những trường hợp nhập cảnh trái phép, các cơ sở lưu trú, khách sạn nhận nhập cảnh trái phép lưu trú, các doanh nghiệp nhận lao động là người nhập cảnh trái phép. Các cơ sở cách ly, điều trị nghiêm túc chấp hành các quy định trong quá trình điều trị, chăm sóc người bệnh, quản lý người nhập cảnh và các đối tượng phải cách ly, không để xảy ra lây nhiễm chéo trong cơ sở cách ly, cơ sở điều trị và lây lan ra cộng đồng. Sở Y tế khẩn trương triển khai mua sắm máy móc, trang thiết bị, vật tư y tế phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19; xây dựng kịch bản, chủ động bố trí lực lượng, nhân lực, vật tư, địa điểm cho tình huống dịch phát sinh tại cộng đồng.**

**Đổng chí Nguyễn Khắc Thiện, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh**

pháp phòng, chống dịch theo quy định. Về phương hướng, nhiệm vụ tháng 5, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cấp, ngành, địa phương, đơn vị tiếp tục coi công tác phòng, chống dịch Covid-19 là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu; tuyệt đối không chủ quan, lơ là trước nguy cơ dịch xâm nhập và lây lan. Về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, đồng chí nhấn mạnh, công tác chuẩn bị đã được triển khai bài bản, khoa học, chặt chẽ, đúng quy trình, thời gian, quy định của pháp luật. Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cấp, ngành, ủy ban bầu cử các cấp tiếp tục tập trung cao cho công tác

chuẩn bị với phương châm bảo đảm an toàn, đúng luật, bảo đảm đúng, bầu đủ, đại biểu được bầu phải là người tiêu biểu, xứng đáng. Các đồng chí lãnh đạo cấp ủy, chính quyền các cấp, thành viên ban chỉ đạo, ủy ban bầu cử các cấp tăng cường chỉ đạo, thường xuyên sâu sát nắm chắc tiến độ, kiểm tra cụ thể từng phần việc, bảo đảm các công việc được triển khai thực hiện đúng thời gian, quy định. Đối với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội thời gian tới, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu ngành Nông nghiệp và các địa phương tập trung chỉ đạo công tác chăm sóc, bảo vệ lúa xuân, phòng, chống dịch bệnh trên gia súc, gia cầm, đặc biệt là bệnh viêm da nổi cục ở trâu,

bò. Khẩn trương hoàn thiện các đề án, chính sách trong nông nghiệp; đôn đốc, hướng dẫn các xã thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng quy hoạch tỉnh theo kế hoạch đã được phê duyệt, tiến độ giải phóng mặt bằng để triển khai các dự án đã có chủ trương đầu tư, đặc biệt là các dự án trọng điểm; tiếp tục tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác giao đất, cho thuê đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư. Sở Công Thương thường xuyên rà soát, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp và các cơ sở sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy phát triển công nghiệp và dịch vụ. Tập trung thực hiện hiệu quả công tác thu ngân sách trên địa bàn, các giải pháp bảo đảm an toàn giao thông. Thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, kịp thời các chính sách an sinh xã hội; tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, thể thao, tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026... Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh thông nhất với báo cáo tổng kết công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn năm 2020, nhiệm vụ năm 2021; dự thảo đề án sản xuất vụ mùa, vụ đông năm 2021. Đồng chí đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với các địa phương, đơn vị đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình phòng, chống lụt, bão; thực hiện tốt phương châm "4 tại chỗ"; xây dựng kế hoạch, lộ trình xử lý dứt điểm các trường hợp vi phạm pháp luật về đất đai. Tham mưu UBND tỉnh ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ thúc đẩy cơ giới hóa trong nông nghiệp, đặc biệt là khâu gieo cấy.

**TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH...**

(Tiếp theo trang 1)

Để tổ chức tiêm chủng, tất cả các cơ sở y tế chủ động bố trí các tổ tiêm. Tại mỗi điểm tiêm phải bảo đảm về nhân lực và các điều kiện về trang thiết bị giường bệnh, bình oxy, hộp chống sốc... Việc theo dõi sau tiêm phải bảo đảm ít nhất 30 phút tại điểm tiêm và hướng dẫn người được tiêm tự theo dõi sức khỏe trong 7 ngày theo quy định. Giám sát chặt chẽ sau tiêm, phát hiện sớm những trường hợp có phản ứng sau tiêm để xử trí kịp thời.

**DIỄN TẬP PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI...**

(Tiếp theo trang 1)

đứt cáp quang trên đường dây 10kV lộ 974E11.2; xử lý thay máy biến áp trạm Mai Diêm 2 bị quá tải; tổ chức cứu nạn nhân bị gãy chân, gãy tay do tai nạn. Buổi diễn tập nhằm huấn luyện cho công nhân thực hành thành thạo các trình tự trong công tác phòng, chống thiên tai, chủ động phòng ngừa và khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra trên lưới điện thuộc địa bàn do Điện lực Thái Thụy quản lý. Đồng thời, đánh giá, rút kinh nghiệm trong biện pháp tổ chức, phương pháp chỉ đạo, điều hành, xử lý tình huống, từ đó bổ sung hoàn thiện phương án phòng ngừa, khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra trong thời gian tới.



Công nhân Công ty Điện lực Thái Bình triển khai phương tiện, thiết bị xử lý tình huống theo đúng kế hoạch đề ra.

**Chuyên đề giáo dục ATGT cấp tiểu học**

Sáng ngày 27/4, tại Trường Tiểu học Vũ Phúc (thành phố Thái Bình), Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức chuyên đề giáo dục an toàn giao thông (ATGT) cấp tiểu học. Tại chuyên đề, các em học sinh lớp 4 Trường Tiểu học Vũ Phúc được tìm hiểu về cách đi xe đạp an toàn khi tham gia giao thông như: đi đúng phần đường, làn đường; dừng, đỗ đúng nơi quy định, đội mũ bảo hiểm đúng cách, cách quan sát giao thông và tuân thủ tín hiệu đèn giao thông. Bên cạnh đó, các em được theo dõi và đưa ra cách xử lý các tình huống nguy hiểm khi tham gia giao thông. Thông qua chuyên đề giúp tuyên truyền, giáo dục sâu rộng quy định của pháp luật về ATGT cho học sinh. Từ đó nâng cao nhận thức, ý thức, thái độ tham gia giao thông, góp phần giảm thiểu vi phạm ATGT, tai nạn giao thông liên quan đến học sinh.

**DẶNG ANH**

**CÔNG TY TNHH MAY HƯNG NHÂN Khám bệnh, tư vấn sức khỏe cho hơn 600 công nhân**

Trong hai ngày 26 - 27/4, Công ty TNHH May Hưng Nhân (khu công nghiệp Nguyễn Đức Cảnh, thành phố Thái Bình) phối hợp với Phòng khám Đa khoa Hòa Bình (Hà Nội) tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe cho công nhân. Hơn 600 công nhân của Công ty đã được khám tổng quát về sức khỏe gồm khám nội, khám ngoại, lấy máu xét nghiệm để sàng lọc bệnh, từ đó có biện pháp điều trị kịp thời. Theo kế hoạch, định kỳ hàng năm Công ty tổ chức khám sức khỏe 2 lần cho công nhân.

**NGUYỄN CƯỜNG**

**Thái Bình tích cực, chủ động phòng, chống dịch Covid-19**  
Đường dây nóng: 1800 9402 - 0227.3831.398

Theo báo cáo của Trung tâm Đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam, Bộ Y tế, tính đến 18 giờ ngày 27/4, tại các quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới đã ghi nhận hơn 148,5 triệu người nhiễm và hơn 3,13 triệu người tử vong do Covid-19. Tính đến 18 giờ ngày 27/4, cả nước ghi nhận thêm 5 bệnh nhân nhiễm Covid-19 mới, trong đó có 4 bệnh nhân nhập cảnh được cách ly ngay, 1 bệnh nhân lây nhiễm từ bệnh nhân nhập cảnh tại khu cách ly ở Yên Bái. Như vậy, đến nay Việt Nam đã ghi nhận có 2.857 bệnh nhân. Hiện 2.516/2.857 bệnh nhân đã được điều trị khỏi. Tổng số người đang cách ly, theo dõi sức khỏe trên cả nước là hơn 38.260 người. Trước nguy cơ bùng phát dịch luôn thường trực, một số tỉnh, thành phố như: Hà Nội, Hà Tĩnh... đã có văn bản chỉ đạo tạm dừng hoạt động lễ hội và tổ chức các sự kiện tập trung đông người không cần thiết. Tại Thái Bình, tính đến 16 giờ ngày 27/4, Khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện Đa khoa tỉnh đang cách ly, điều trị 4 bệnh nhân nhiễm Covid-19. Bên cạnh đó, Trung đoàn 568 đang cách ly, theo dõi sức khỏe 210 trường hợp. Khu liên hợp khách sạn, nhà nghỉ Làng Việt (Tiền Hải) cũng đang cách ly, theo dõi sức khỏe 40 trường hợp, 4/4 mẫu xét nghiệm trong ngày thực hiện tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đã có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2. Ngày 27/4, Sở Y tế đã ban hành kế hoạch tổ chức tiêm vắc-xin phòng Covid-19 đợt 1 năm 2021. Theo kế hoạch, ngày 28/4, sẽ tổ chức điểm tiêm chủng đầu tiên tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh cho 20 cán bộ, nhân viên y tế. Đây là những người trực tiếp tham gia phòng, chống dịch Covid-19.

**HOANG LANH**

**SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN CÁC THÔNG TIN VỀ DỊCH COVID-19**

<b>SỞ Y TẾ:</b> 0969.851.212 0227.3640.786	<b>TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH:</b> 0931.581.292 - 0914.590.476 0227.3831.885
--	---